



ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยประกาศ
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดการรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับ
การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียงตามลำดับตัวอักษร
จำนวน ๓ รายชื่อ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอริชัย
๒. ดร.สมปอง รักษาธรรม
๓. นายสิทธิพร นิลแสง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตามประกาศดังกล่าว ส่งแบบประมวลประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมส่งแบบยืนยันความสมัครใจเข้าสู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
ชั้น ๒ และให้มารายงานตัวและจับฉลากลำดับในการนำเสนอวิธีสัณฑ์ และรับการสัมภาษณ์ ต่อคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รายละเอียดดังนี้

๑. แสดงวิธีสัณฑ์ด้วยวาจา คนละไม่เกิน ๓๐ นาที และเปิดให้ประชาคมซักถามได้
ไม่เกิน ๒๐ นาที ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และผ่านช่องทางออนไลน์
โดยเริ่มคนแรกตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คนละไม่เกิน ๓๐ นาที ณ ห้องประชุม
นิลพยัคฆ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ โดยเริ่มคนแรกตั้งแต่วันที่ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ตามประกาศฉบับนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบ ไปที่ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยนำส่งผ่าน นางสาวสุดใจ สุขคง เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐ ภายใน
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวินัย ทิพย์สุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช